



ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี  
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ด้วยจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลมะเร็ง ตําแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก จำนวน ๑ อัตรา ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ต่อมาได้มีประกาศขยายเวลารับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งดังกล่าว ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เมื่อปิดรับสมัครแล้ว ตําแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก ไม่มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการเลือกสรร ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มีผู้สนใจมาสมัครเข้ารับการเลือกสรร จำนวน ๑๐ ราย และได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร โดยได้ดำเนินการสอบปฏิบัติ วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

บัดนี้การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งดังกล่าว ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุด เมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. มีการสรรหาและเลือกสรรในตําแหน่งเดียวกันนี้และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาได้ใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๒. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตําแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๓. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๔. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายพนัส โสภณพงษ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๓	นายศุภกานต์ กำเหนิดเพชร	ให้มารายงานตัวปฏิบัติงาน
๒	๙	นางสาวธิดารัตน์ บ่อคำ	สำรองคนที่ ๑

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงานในวันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ อาคารวิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลมะการักษ์ หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ